

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT
V/v tiếp tục tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Triệu Sơn, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 5320/UBND- VX ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời vẫn đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, khuyến cáo của ngành y tế; trong đó tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành, các đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”;

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với giai đoạn hiện nay; đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch cho phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương.

Thực hiện song song công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phòng, chống các bệnh dịch khác, nhất là các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa Hè. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá, mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục các điểm có mức độ an toàn thấp, chưa an toàn.

3. Phòng văn hóa và thông tin huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cho các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế và các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế quy định đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, di tích lịch sử, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

4. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, ứng dụng Bluezone cảnh báo nguy cơ. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các di tích, lịch sử trên địa bàn huyện.

5. UBND các xã, thị trấn chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch; tập trung tổ chức tốt việc thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực công cộng, tập trung đông người, các khu vực trọng điểm như: trường học, công ty, doanh nghiệp có đông người lao động, chợ, nhà hàng, di tích lịch sử; đặc biệt là các khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung